

วันที่ 9 กรกฎาคม 2556

เรื่อง แจ้งการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สีซิกม่า (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand (“คณะกรรมการ MRCT”) ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 มีมติอนุมัติขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดที่ธนาคารลงทุนในบริษัท สีซิกม่า (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) จำนวน 8,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.86 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 60.60 ล้านบาท (“การทำรายการ”) ทั้งนี้ บริษัทเดิมประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสีทาอาคาร ปัจจุบันหยุดการประกอบธุรกิจ โดยบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่ธนาคารได้รับโอนจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เมื่อปี 2549 และได้รับผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ถือหุ้นบริษัทดังกล่าวได้เกิน 10% โดยมีระยะเวลาผ่อนผันถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ทั้งนี้ คณะกรรมการ MRCT มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารเงิน มีอำนาจในการเจรจาและเข้าทำข้อตกลงในการทำรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ ธนาคารได้ลงนามข้อตกลงสัญญาซื้อขายหุ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 และได้รับชำระราคาหุ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 100,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่มีผู้เสนอซื้อเข้ามาเพียงรายเดียว (BV ล่าสุด ปี 2553 = 0.21 บาท/หุ้น) โดยธนาคารได้ดำเนินการติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้นดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ภายหลังการทำรายการในครั้งนั้นธนาคารไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทอีกต่อไป

ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวของธนาคาร เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ทุกรูปแบบ เมื่อรวมขนาดรายการดังกล่าวกับรายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลหรือสารสนเทศหรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศดังกล่าว แต่เนื่องจากการทำรายการดังกล่าวของธนาคารเป็นการยกเลิกการเข้าร่วมทุนกับบริษัท โดยมีสัดส่วนการเข้าร่วมทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท จึงเข้าข่ายตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฐาภพ คลสุวรรณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0-2638-8283, 8287